

ศีกษาพิเศษ 2 พ.ย. 50 พ. 27

# แบงก์ชาวนาทั่วโลกหนุนเงิน-ไอที สร้างสมดุลความต้องการ-ลดภาระโลกร้อน

กลุ่มสินเชื่อกเกษตรและชนบทโลก จะเน้นการเข้าไปดูแลจัดการ การให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อปัญหา เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอาหารและประชากรเพราะวิกฤตการเติบโตของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และภาวะโลกร้อน ทำผลผลิตอาหารในภูมิภาคต่างๆ ขาดแคลน

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสินเชื่อกเกษตรและชนบทโลกได้หยิบยกเอาเรื่อง "ความพอเพียงด้านอาหาร" มาเป็นประเด็นสำคัญเพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดทิศทางตลอดจนวิธีการในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างแหล่งอาหาร และประชากรของภูมิภาคต่างๆ โดยแสดงความ เห็นโดยรวมว่า ต้องเร่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการดูแลในเรื่องสินเชื่อที่เพียงพอกับผู้ผลิตในชนบทควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรัฐบาลและเอกชนจะต้องร่วมกันดูแลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ผู้นำจากองค์กรต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ

นายราล์ฟ ฮุทแมน ผู้แทนจากองค์การสหประชา-

ชาติกล่าวว่า การขจัดความยากจน และความหิวโหย เป็นเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติซึ่งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและความก้าวหน้าควบคู่ไปด้วยโดยกล่าวอีกว่านับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมาความมั่นใจว่าอาหารเพียงพอได้เปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นถึง 9,000 ล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารของประชาชนมากกว่าผลผลิตที่ได้

นอกจากนี้ ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีรูปแบบการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป หันไปทานโปรตีนและผักมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตมากขึ้น ปัญหาสำคัญคือจากวิวัฒนาการที่ผ่านมามีการใช้ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และการชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งวิธีการดังกล่าวแม้จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวดเร็วแต่ไม่มีความยั่งยืนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

ขณะที่ นายเซียง ฮุย i ประธานธนาคาร ADDB ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการอยู่รอด นีคือสุภาษิตของจีนซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับเสอไม่ได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศที่ผลิตธัญพืชได้มากที่สุดของโลก นับตั้งแต่มีการปฏิรูป ประเทศจีนได้ให้ความสนใจด้าน

อาหาร ด้านการเพิ่มผลผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องโดยใช้ "ระบบสัญญาการผลิตกับครัวเรือน" ซึ่งเป็นระบบที่ให้แต่ละครัวเรือนกำหนดว่าจะทำการผลิตจำนวนเท่าใด ทำให้มีผลผลิตเกินกว่า 5 ล้านตันติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของจีน ทำให้อาหารมีความหลากหลายและเพียงพอ

นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรทำให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้น มีการยกเลิกภาษีทางการเกษตร ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตใหม่ พร้อมการคุ้มครองสภาพแวดล้อม ส่งเสริมพื้นที่ให้มีการเพาะปลูกควบคู่กับการสนับสนุนทางการเงินทำให้ชนบทได้รับประโยชน์มากขึ้น ในส่วนการให้สินเชื่อ ธนาคารจีนได้จัดทำโครงการพาณิชย์เพื่อชนบทมีการก่อตั้งสหกรณ์ภาคชนบททำให้ชาวนาจีนสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีระบบการให้กู้เงินในหลากหลายรูปแบบ เช่น เงินด่วน พร้อมกับริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น การถนอมอาหารแบบใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้มีผลผลิตมากมาย ก็ยังมีปัญหาความไม่สมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลายเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ต้องมีการนำเข้าบางส่วน โครงสร้างพื้นฐานชนบทยังไม่ทันสมัยจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งนอกภาคการเกษตรและการปฏิรูประบบการเงินด้วย